

ที่ ศธ ๐๔๑๑๔/ว

๕๓๓



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  
ถนนวิจิตรสุรการ มท ๔๙๐๐๐

๑๗

มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง การจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๕๘  
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ทุกแห่ง  
สิ่งที่ส่งมาด้วย สารของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ มีมติเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๓๐ กำหนดให้วันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติด ซึ่งประเทศไทยได้ยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่องทุกปี และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ภายใต้กรอบแนวคิด “คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด” ดังนั้น เพื่อให้การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในสถานศึกษา ในปี ๒๕๕๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กระทรวงศึกษาธิการจึงแจ้งขอความร่วมมือให้สถานศึกษาดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ตลอดเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ โดยใช้กรอบการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด(๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๕๘ ตามศักยภาพและความพร้อมของสถานศึกษา และให้ความร่วมมือกับ ศอ.ปส.จ. ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดภายในจังหวัด
๒. อ่านสารของกระทรวงศึกษาธิการ หน้าเสาธง หลังเคารพธงชาติ ในวันต่อต้านยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘) โดยพร้อมเพรียงกันทุกสถานศึกษา สามารถ download แนวทางการจัดกิจกรรมและสารของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๕๘ ได้ที่ <http://www.skp.moe.go.th/home/>
๓. ร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ คำขวัญ “คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด” ในสถานศึกษา ครอบครัวยุ และชุมชน โดยรอบสถานศึกษา
๔. รายงานผลการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด พร้อมภาพถ่ายประกอบ เมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ภายในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนัทพงศ์ ธนพุทธวิโรจน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทร. ๐๘๗-๔๙๐๕๔๗๑

โทรสาร ๐๔๒-๖๑๓๐๔๐



## สาร

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๕๘

มติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๓๐ ได้กำหนดให้วันที่ ๒๖ มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด ยังคงเป็นปัญหาสำคัญและมีแนวโน้มที่จะขยายตัว มีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน อายุ ๑๕ - ๒๔ ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติดได้ง่าย ซึ่งพบทั้งที่อยู่ในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา ยุทธศาสตร์การป้องกันเด็กและเยาวชนไม่ให้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ จึงมุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด โดยการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน เกิดการคิดดี ทำความดี และมีทักษะชีวิตที่ดีในการป้องกันตนเองจากยาเสพติด โดยมีศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.) เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงาน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด ที่ต้องการเห็นนักเรียน นิสิต นักศึกษาทุกคน มีทัศนคติในการต่อต้านยาเสพติด มีความตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด ปฏิเสธยาเสพติดและสิ่งมอมเมาทุกชนิด พร้อมมีส่วนร่วมในการสอดส่องเฝ้าระวังไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาแพร่ระบาดในสถานศึกษา ชุมชน และครอบครัวของทุกคนได้ ในนามของกระทรวงศึกษาธิการ จึงขอความร่วมมือผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้ร่วมแรงร่วมใจ ผนึกกำลังร่วมกันป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ไม่ให้เข้ามาแพร่ระบาดในสถานศึกษา ให้โอกาสแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่หลงผิด เสริมสร้างกิจกรรมป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มีคุณภาพ เช่น กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมหลังเลิกเรียน กิจกรรมศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด กิจกรรมห้องเรียนสีขาว และสามารถดำรงสถานะเป็น “สถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยจากยาเสพติดและอบายมุข” ได้ และเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จึงกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรม ภายใต้กรอบแนวคิดที่ว่า “คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในโอกาสนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่ท่านเคารพนับถือ ตลอดจนคณะพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โปรดดลบันดาลให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา พร้อมทั้งครอบครัวทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ เพียบพร้อมด้วยกำลังกาย กำลังใจ และกำลังปัญญา เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาประเทศไทยให้ปลอดภัยจากยาเสพติดตลอดไป

พลเรือเอก

(ณรงค์ พิพัฒน์นาคัย)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ